



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน  
เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองลำพูน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ซึ่งกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ (๑) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นกลไกระดับนโยบาย (๒) ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และ (๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง โดยมี ศปท.จังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและเป็นไปตามแนวนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) โดยได้ดำเนินกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเน้นการสร้างพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง และบัดนี้ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการขับเคลื่อนดำเนินงานของกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ส่วนงานต่างๆรวมถึงข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับนำแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงาน และการประเมินผลกิจกรรมและโครงการในด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลำพูนตลอดช่วงระยะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)  
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน